

คำอธิบายข้อมูล	
รหัสของตาราง	FI_AM_001_S2
ชื่อตาราง	รายงานฐานะการเงินของบริษัทบริหารสินทรัพย์
ความถี่ของข้อมูล ความล่าช้าและ กำหนดเวลาเผยแพร่	ความถี่ รายเดือน ความล่าช้า 40 วัน กำหนดเวลาเผยแพร่ ข้อมูลเบื้องต้น ทุกวันที่ 10 ข้อมูลจริง จะปรับปรุงแก้ไข (ถ้ามี) และเผยแพร่ในงวดการเผยแพร่ถัดไป
หลักวิธีทางสถิติ <ul style="list-style-type: none"> • หลักการ นิยาม และ การจัดกลุ่ม • ความครอบคลุม • การบันทึกข้อมูล และมาตรฐานบัญชีที่เกี่ยวข้อง • ลักษณะของข้อมูล และวิธีการจัดเก็บ • วิธีประมวลผล ข้อมูล 	<p>เป็นการรวบรวมข้อมูลจากแบบรายงานแสดงฐานะการเงิน (รายงาน บบส.3) ของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (ไม่รวมบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย) เป็นรายเดือน โดยสถาบันการเงินจะจัดส่งข้อมูลดังกล่าวภายในสิ้นเดือนของเดือนถัดไป โดยแยกเป็น สินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น ดังนี้</p> <p>ด้านสินทรัพย์ แยกเป็น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. เงินสด หมายถึง ธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่มีอยู่ รวมทั้งเงินสดย่อยและรายการเงินสตราหว่านเรียกเก็บ 2. เงินฝากสถาบันการเงิน หมายถึง เงินฝากและบัตรเงินฝาก รวมทั้งดอกเบี้ยค้างรับ 3. สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ หมายถึง สิทธิในการเรียกคืนหลักทรัพย์ที่วางเป็นประกันการกู้ยืมเงินตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) 4. เงินลงทุนสุทธิ หมายถึง เงินลงทุนในลูกหนี้โดยคุณภาพที่รับซื้อหรือรับโอนมาที่เข้าข่ายเป็นการขายที่แท้จริงตามหลักการบัญชี (True Sale) และเงินลงทุนในหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้และตราสารทุน (หลังหักค่าเผื่อการด้อยค่าและค่าเผื่อการปรับมูลค่า) และเงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงินที่ได้รับจากบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย 5. เงินให้สินเชื่อและดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ หมายถึง เงินให้สินเชื่อตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) โดยรวมถึงการรับโอนลูกหนี้ที่ไม่เข้าข่ายเป็นการขายที่แท้จริงตามหลักการบัญชี (True Sale) และลูกหนี้โดยคุณภาพที่รับซื้อหรือรับโอนมาที่มีการให้สินเชื่อเพิ่มเติม หรือมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือทำข้อตกลงใหม่ในการชำระหนี้ รวมทั้งดอกเบี้ยค้างรับ หักด้วยรายได้รอดตัดบัญชี ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้ 6. ภาวะของลูกค้ำจากการรับรอง หมายถึง ภาวะผูกพันของลูกค้ำจากการที่บริษัทรับรองตัวเงินและการรับรองอย่างอื่นเพื่อลูกค้ำ 7. ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ หมายถึง ทรัพย์สินที่ได้จากการรับซื้อหรือรับโอนหรือรับชำระหนี้ และทรัพย์สินอื่นๆ หลังหักค่าเผื่อการลดราคาและค่าเผื่อการด้อยค่า 8. ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ หมายถึง ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง และอุปกรณ์ หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า 9. ค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นสุทธิ หมายถึง ค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นบางส่วนที่ตีราคาเพิ่มขึ้น หักค่าตัดจำหน่ายสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่า 10. สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอดตัดบัญชี หมายถึง จำนวนภาษีเงินได้ที่สามารถขอคืนได้ในอนาคต 11. สินทรัพย์อื่นสุทธิ หมายถึง ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและรายได้รอดตัดบัญชี รายได้ค้างรับ ลูกหนี้บริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย ลูกหนี้อื่น สิทธิการเช่าที่ดินและอาคาร และสินทรัพย์อื่น หักค่าเผื่อการด้อยค่า <p>ด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น แยกเป็น</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. เงินกู้ยืม หมายถึง เงินกู้ยืมตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) รวมถึงการขายลูกหนี้ที่ไม่เข้าข่ายเป็นการขายที่แท้จริงตามหลักการบัญชี (True Sale) และเงินกู้ยืมอื่นๆ 13. ภาวะในการส่งคืนหลักทรัพย์ หมายถึง ภาวะที่ต้องส่งคืนหลักทรัพย์ที่รับไว้เป็นประกันการกู้ให้กู้ยืมตามธุรกรรมซื้อคืนภาคเอกชน (Private Repo) 14. หนี้กู้และตราสารหนี้ที่ออก หมายถึง หนี้กู้หรือตราสารหนี้ที่ออกจำหน่าย 15. ภาวะของบริษัทจากการรับรอง หมายถึง ภาวะผูกพันของบริษัทบริหารสินทรัพย์ในการรับรองตัวเงินและการรับรองอย่างอื่นเพื่อลูกค้ำ 16. ประมาณการหนี้สิน หมายถึง ประมาณการหนี้สินสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน และประมาณการหนี้สินอื่นๆ 17. หนี้สินภาษีเงินได้รอดตัดบัญชี หมายถึง จำนวนภาษีเงินได้ที่ต้องจ่ายในอนาคต 18. หนี้สินอื่น หมายถึง เงินมัดจำและเงินประกัน ภาษีและค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ดอกเบี้ยค้างจ่าย เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและประกันสังคม และหนี้สินอื่นๆ

คำอธิบายข้อมูล	
	<p>19. ส่วนของเจ้าของ ประกอบด้วย</p> <p>19.1 ทุนที่ออกและชำระแล้ว หมายถึง มูลค่าหุ้นบริมสิทธิและหุ้นสามัญที่ได้นำออกจำหน่ายและได้รับชำระมูลค่าหุ้นแล้ว</p> <p>19.2 ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น หมายถึง มูลค่าของสิทธิที่ออกให้แก่ผู้ถือในการซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบริมสิทธิ</p> <p>19.3 ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น หมายถึง เงินที่ได้รับจากการขายหุ้นบริมสิทธิหรือหุ้นสามัญส่วนที่สูงกว่า หรือต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้</p> <p>19.4 องค์กรประกอบอื่นของส่วนเจ้าของ หมายถึง ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน</p> <p>19.5 กำไร (ขาดทุน) สะสม หมายถึง กำไรหรือขาดทุนสะสม ที่จัดสรรแล้วเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย หรือสำรองอื่นๆ และที่ยังไม่ได้จัดสรร</p>
แหล่งที่มาของข้อมูล	บริษัทบริหารสินทรัพย์
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่	เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย (https://www.bot.or.th/App/BTWS_STAT/statistics/BOTWEBSTAT.aspx?reportID=800&language=th)
การปรับปรุงข้อมูล	ปรับตามข้อมูลจริง เมื่อแหล่งข้อมูลมีการแก้ไข (ไม่สามารถระบุเวลาได้)

ทีมข้อมูลสถาบันการเงิน
ฝ่ายบริหารข้อมูลและดาต้าอานาไลติกส์
โทร. 0-2283-5633, 0-2283-5635